



บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด
M.K.S. Farm Co.,Ltd.

EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION POLICY

นโยบายด้านความเท่าเทียมและไม่กีดกัน

1 มกราคม พ.ศ. 2563



บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด
M.K.S. Farm Co.,Ltd.

312 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
312 Rama 2 Road, Bangmod Jomthong Bangkok 10150
โทร. 02-473-8000

นโยบายด้านความเท่าเทียมและไม่กีดกัน

บริษัท เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม จำกัด หรือ M.K.S. เป็นบริษัทฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ เพื่อจำหน่ายไก่เป็นให้กับ บริษัทในเครือ เพื่อเชือด เข้ากระบวนการชำแหละแปรรูป และส่งออก ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับกฎหมายซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้า เป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และตามคุณสมบัติสินค้าเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง รวมถึงการนำมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิพนักงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ใช้แรงงานตามมาตรฐาน ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิ์ที่จะจัดตั้ง เข้าร่วม และบริหารจัดการ สหภาพแรงงาน ได้อย่างอิสระ โดยบริษัทจะไม่เข้าไปแทรกแซง การจัดตั้ง การดำเนินการ และการบริหารใดๆ ขององค์กรหรือกลุ่มเพื่อการต่อรองนี้
2. บริษัทจะไม่เข้าร่วม หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการว่าจ้าง การให้ผลตอบแทน การเข้าฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้าง หรือการเกษียณอายุงาน โดยมีพื้นฐานจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรือพื้นฐานกำเนิดทางสังคม วรรณะ แหล่งกำเนิด ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ ความชอบทางเพศ ความรับผิดชอบทางครอบครัว สถานะสมรส การเป็นสมาชิกสหภาพ ชั่วทางการเมือง อายุ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่จะทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
3. บริษัทจะไม่แทรกแซงสิทธิของพนักงานในเรื่องความเชื่อ ลัทธิ หรือการปฏิบัติ ส่วนตัว ที่เกี่ยวเนื่องกับ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือพื้นฐานกำเนิดทางสังคม วรรณะ การเกิด ศาสนา ความทุพพลภาพ เพศ ความชอบทางเพศ ความรับผิดชอบทาง ครอบครัว สถานะสมรส การเป็นสมาชิกสหภาพชั่วคราวเมือง หรือเงื่อนไขอื่นใดที่จะทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
4. บริษัทไม่อนุญาตให้เกิดพฤติกรรมการข่มขู่ คุกคาม การทารุณ หรือการคุกคามทางเพศซึ่งรวมไปถึงกิริยาท่าทาง การใช้ภาษา การถูกเนื้อต้องตัวในสถานที่ทำงาน ตลอดจนในสถานที่พักพนักงาน ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดหาให้ หากพบเจอจะถูกลงโทษทางวินัย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563

(นายวิรัช ศิริมงคลเกษม)

กรรมการผู้จัดการ